



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 หน้า 11 มูลค่าข่าว .-

‘รมว.อว.’ แดงผลงานย้ำวิสัยทัศน์ นโยบาย ‘เรียนดี มีความสุข มีรายได้’



“อว. for EV” ที่มุ่งพัฒนางานวิจัย ด้านยานยนต์, โครงการ “อว. for AI” ผลักดันการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้าน AI อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังมี นโยบาย “อว. for Ignite Thailand” ที่ตั้งเป้าผลิต บุคลากรในอุตสาหกรรมแห่ง

ที่โรงแรมบางกอก แมริออท มาร์ทีส์ คลวินส์ปาร์ก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) แดงผลงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ผ่านละครเวทีสร้างสรรค์ ในชื่อ “เชื่อมต่อกอนาคตไทย สู่ปีแห่งความสำเร็จ กับกระทรวง อว.” แสดงผลงานที่สามารถเข้าถึงประชาชน สร้างผลกระทบทาง เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยได้วางนโยบายหลัก ด้านการอุดมศึกษา “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” มุ่งลดภาระของนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู้สอน สำหรับ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม “ได้นั้นนโยบาย “วิจัย นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” โดยให้ภาคเอกชน มีบทบาทนำ และภาครัฐทำหน้าที่สนับสนุน กระทรวง อว. ได้ผลักดันโครงการ สำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น โครงการ

อนาคต เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ ไฟฟ้า และ AI โดยจัดตั้ง 5 หลักสูตร แชนด์บีออกซ์เพื่อสร้าง “New Growth Engine” ในประเทศ

ด้านการปฏิรูปอุดมศึกษา ได้ มุ่งเน้นแนวคิด “2 ลด 2 เพิ่ม” คือ ลดภาระ-ลดเหลื่อมล้ำ-เพิ่มทักษะ-เพิ่ม โอกาส เพื่อให้การศึกษาเข้าถึงได้และมี คุณภาพ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญ กับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง ความตระหนักด้านการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรม “อว.แฟร์ Sci Power for Future Thailand” ทั้งในกรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน ได้สัมผัสและเรียนรู้กับนวัตกรรมแห่ง อนาคต และงาน “One Stop Open House 2024” ที่รวมสถาบันอุดมศึกษา จากทั่วประเทศไว้ในที่เดียว เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ ทั้งสองงานนี้ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม